

## 1-2007 Kỷ Yếu: Thư Cha Gia Trưởng Linh Hưởng

Thư Cha Gia Trưởng Linh Hưởng Thiên Chúa lại sắp sửa "lì xì" cho người Việt Nam chúng ta một tân niên nữa: Xuân Đinh Hợi! Gia Đình bác Ái Phaolô chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thánh thiện để nhận món quà cao quý này và nhớ dâng lên Ngài trọn vẹn lòng con thảo biết ơn trong những ngày đầu năm. Gia đình chúng ta hân hoan tiễn biệt năm cũ vì đã hoàn thành vòng tròn được bốn phận phục vụ Thiên Chúa đã trao. Đáng ghi nhớ trong năm 2006 là chuyến đi về quê hương của một số thành viên trong Gia Đình để "trở nên khí cụ tình thương" cho các anh chị em nghèo khổ trải từ mũi Cà Mau đến miền Trung cằn cỗi. Một điểm sáng đặc biệt nữa trong 12 tháng vừa qua là việc khai sinh những "Nụ Hồng" của Gia Đình. Tuổi bé nhưng đã được cha mẹ giáo dục, các em này đã chính thức ghi danh vào đại Gia Đình và bắt đầu đóng góp từng phần riêng mình vào công việc bác ái một cách chững chạc không thua một người trưởng thành! Chúng ta có thể tìm lại hình ảnh này từ những tờ thông tin năm trước và đặc biệt trong số này. Bước qua năm mới, chúng ta chuẩn bị để đón nhận nhiều món quà lớn lao hơn mà Thiên Chúa đã dự định tặng cho Gia Đình. Trước hết, cùng với Gia Đình Bác Ái Phaolô tại quê hương, chúng ta hân hoan mừng "ngày Sinh Nhật" của Gia Đình Bác Ái đã được Thiên Chúa ưu ái khai sinh 30 năm về trước tại Việt Nam. Số thông tin này cung cấp cho chúng ta một vài nét lịch sử của Gia Đình. Trong niềm vui tri ân, chúng ta vừa cảm ơn Thiên Chúa vừa tri ân các anh chị em đã đáp lại lời mời của Thiên Chúa để bắt đầu ơn gọi phục vụ này và trao lại cho chúng ta. Cũng trong tâm tình tạ ơn và phó thác, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho ngày mừng lễ Thánh Phaolô Quan Thầy của Gia Đình. Vì bận rộn mừng Tết Nguyên Đán, sống tinh thần Mùa Chay và Phục Sinh nên ngày mừng lễ này được dời vào ngày Chúa Nhật 22 tháng 4 năm 2007. Đây hẳn là ngày quan trọng nhất không phải chỉ cho chúng ta nhưng còn cho tất cả những người mà Gia Đình phục vụ. Ước mong mọi người sẵn sàng dành riêng ngày đó để đến với nhau hiệp thông và chia sẻ ơn gọi phục vụ của Gia Đình. Năm mới, nguyện chúc cho Gia Đình chúng ta giàu lòng phục vụ, phát tài phục vụ, sung túc phục vụ, và nhất là thánh thiện phục vụ. Ước chi tinh thần phục vụ bắt đầu bằng sự phục vụ đơn sơ này: "Lạy Chúa, xin ban cho con biết mỉm cười luôn mãi, cho dầu nụ cười bị che khuất bởi dòng lệ: cho dù tim con bị tan nát, xin làm cho biết mỉm cười. Mỉm cười cho con và cho tha nhân, khi vui lẫn khi khóc, khi may lẫn khi rủi. Xin cho con biết mỉm cười, để vơi nhẹ gánh nặng của cuộc sống, cho tha nhân cũng như cho chính mình; để tỏa rạng niềm vui cho tha nhân, để khơi dậy cho họ niềm hy vọng và tin tưởng. Xin cho con biết mỉm cười khi sống và khi chết, khi sáng sủa và khi tối tăm, cười với Chúa và với mọi người. Và, lạy Chúa, cả Chúa nữa, xin hãy mỉm cười với con nhé; với nụ cười độc đáo của Chúa, tức là tình yêu đó mà!" Gia Trưởng LM Phaolô Trần Đức Hùng [http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-123\\_3-123\\_4-584/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-584/)